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ส าเนารายงานการประชุม 

ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 

วันที่   3    เดือนสิงหาคม   2561 

 ณ    ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.   ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 

ผู้เข้าประชุม 

1.  นางรพีพรรณ  สุริยานรากร  รองประธานสภาเทศบาล 

2.  นางแก้วเรือน  นนเทศา  สมาชิกสภาเทศบาล  

3.  นายภัทรพงศ์  จันทรต๊ิ์บ  สมาชิกสภาเทศบาล 

4.  นายบุญส่ง   มูลอินตา  สมาชิกสภาเทศบาล 

5.  นายจรูณ   อินตา   สมาชิกสภาเทศบาล 

6.  ส.อ.วันชัย   สังข์สุทธิ ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

7.  นายสักการ   ณิยกลู   ปลัดเทศบาลปฏิบัตหิน้าที่นายกเทศมนตรี 

8.  นายอุกฤษณ์  ประสพโชคชัย  รองปลัดเทศบาล 

9.  นางพวงทอง  เครอืยศ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

10.นางสุภารัตน์  เพชรอินนุรักษ์  นักพัฒนาชุมชน 

11.ว่าที่ ร.ต.สบืศักด์ิ  ปัญโญ   นิติกร 

12.นางพิมพาภรณ์  ฟองศรี   เจ้าพนักงานธุรการ 

13.นายพีราวัชร์  เขียววาท  วิศวกรโยธา 

14.นางชินากานต์  เจริญสุข  นักวิชาการศึกษา 

15.นางศิริกานต์  อุนจะน า  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

16.นางสริิรัตน์   แสงสิงห์  นักวิชาการพัสดุ 

17.จ.อ.สุวัชชัย   กลอบค า  นายช่างไฟฟ้า 

18.นางคณิสร   ปัญโญ   เจ้าพนักงานธุรการ 

19.นางสาวอรทัย  โฮตา   เจ้าพนักงานธุรการ 

20.นางสุพิน   ดาวเรือง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

      เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว   นายสักการ  ณิยกูล  ปลัดเทศบาลต าบล

สันป่าตองปฏิบัตหิน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง   ท าหน้าที่ประธานใน

ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  
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ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นายสักการ  ณิยกูล   ขณะน้ีใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561แล้ว ขอให้แต่ละกองงาน

ได้เ ร ่งด า เนินการตามโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการ  

ด าเนินการจะได้แก้ไขได้ 

   ในวันน้ีมีเร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้  

1. นายอ าเภอสันป่าตองฝากนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด 

เชียงใหม่  ให้ข้าราชการปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบกฎหมาย     

มีความรับผิดชอบในหน้าที่  เป็นข้าราชการที่ดี  

2. การรับเ รื ่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรม  ให้ด า เนินการ 

ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ ให้จัดส่งไปที่อ าเภอ  หากอ าเภอไม่

สามารถด า เนินการได้จะจัดส่งให้กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ซึ่งหากด าเนินการแล้วเสร็จให้จัดส่งให้อ าเภอเพื่อ

แจ้งจังหวัดต่อไป 

3. ขอความร่วมมือจากพนักงานเทศบาล  เร่ืองการเข้าร่วมงาน

รัฐพิธีขอให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมทุกคร้ัง  

4. การรณรงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์ในสถานที่ราชการ  ให้สวม

หมวกกันน็อคทุกคร้ังเพ่ือความปลอดภัย 

5. อ า เภอสันป ่าตองฝากให้ด า เนินการรณรงค ์ป ้อ งกัน โรค

ไข ้เ ล ือดออกใน พื ้นที ่  เ นื ่อ งจาก  ม ีการระบาดของ โรค

ไข้เลือดออกในพื้นที่ใกล้เคียง 

6. ในวันที่  12 สิงหาคม  2561  อ าเภอสันป่าตองจัดพิธเีฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิ ต์ิ  พระบรมราช ิน ีนา ถ        

ในรัชกาลที ่  9  เ นื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

86  พรรษา  12  สิงหาคม  2561 เพ่ือแสดงความกตัญญู

กตเวที  น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความ

จงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล 

7. ในวันที่ 6 สิงหาคม  2561  ขอให้จัดสถานที่ จัดโต๊ะลงนาม

ถวายพระพร ให้เปลี่ยนผ้าระบายจากสีเหลอืงเป็นสีฟ้า-สีขาว 

8. ในวันที่  10  สิงหาคม  2561  ขอเชิญเจ้าหน้าที่เทศบาล

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ที่วัดห้วยพระเจ้า  เขต

น้ าบ่อหลวง   
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9. ในวันที่  12  สิงหาคม  2561  ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและ

นันทนาการร่วมกับชมรมท้องถิ่น  จัดกิจกรรมรวมพลคนรักแม่  

มีผู ้ร่วมงาน  2,000  คน  ขอรายชื ่อผู ้เข้าร่วมกิจกรรม

ท้องถิ่นละ  10  คน   โดยจะมีเสื้อแจกให้ผู้ร่วมกิจกรรมท่าน

ละ  1  ตัว ๆ ละ 100.-บาท 

10. โครงการที่ท าให้พื้นที่สาธารณะ  และล าเหมืองสาธารณะ

ท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้  ขอแจ้งให้สมาชิกสภา

เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ส ัน ป ่า ต อ ง ไ ด ้ร ับ ท ร า บ ด ้ว ย   แ ล ะ ข อ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  2.1 ประจ าเดือนกรกฎาคม  2561  ประชุมเมื่อวันที่  5 กรกฎาคม  2561 

นายสักการ  ณิยกูล    ขอให้ที่ประชุมตรวจส าเนารายงานการประชุม   ประจ าเดือน

กรกฎาคม พ.ศ.2561   ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ท่านใดมีข้อแก้ไข  

เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเตมิ  ขอเรียนเชิญ 

  ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้า  1  รายช่ือล าดับที่  6  จากเดิม  

“นางสาววรินทร  มูลยศ  ปลัดเทศบาล”  แก้ไขเป็น  “นางสาววรินทร  มูลยศ  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน” 

ที่ประชุม   พิจารณาร่วมกันแล้วรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน

มิถุนายน พ.ศ.2561  ประชุมเมื่อวันที่    7  มิถุนายน  2561 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

   3.1 แผนตัดต้นไมใ้นพืน้ที่เทศบาลต าบลสันป่าตอง 

นายพงศกร  กันทะสี   งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้รับค าร้องจาก นายบุญส่ง  มูลอินตา 

ให้ด าเนนิการตัดต้นไมใ้หญ่บริเวณบ้านพักป่าไม้  (ต้นมะกอก)  ต้นหูกวาง  ซึ่ง

มีลักษณะสูงใหญ่  ซึ่งเทศบาลไม่มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่เอื้ออ านวยจึงไม่

สามารถด าเนินการได้เกรงจะเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้   จึงจะใช้วิธีจ้าง

เหมาเอกชนด าเนินการมา  ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการโอนงบประมาณเพ่ือ

ด าเนนิการ  ซึ่งจะรายงานให้ที่ประชุมทราบตอ่ไป 
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   ได้รับค าร้องจาก  นางรพีพรรณ  สุริยานรากร  รองประธานสภา

เทศบาล  ขอให้ด าเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณชุมชนช่างกระดาษ งานป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัยได้ตรวจสอบแลว้ปรากฏว่าเป็นพืน้ที่ส่วนบุคคล  เทศบาลฯ 

ไมส่ามารถด าเนินการได้ จะด าเนินการได้เฉพาะพื้นที่สาธารณะเท่าน้ัน  ได้ส่ง

เร่ืองให้งานนิติการเพ่ือประสานกับเจ้าของพืน้ที่ต่อไป 

นายจรูณ  อินตา   ขอให้ด าเนนิการตัดต้นมะกอก  ไมข้่อย  ต้นทองกวาว  รวม  3  ต้น 

นายพงศกร  กันทะสี   ส าหรับการตัดต้นไม้ดังกล่าว  งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะ

ด าเนนิการ 

ว่าที่ ร.ต.สบืศักด์ิ ปัญโญ ขอสอบถามเพ่ิมเติม  กรณีการตัดต้นไม้ในที่ดินเอกชน  เจ้าของบ้าน

อยู่บ้านดังกล่าวหรือไม่ 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร คนที่ดูแลบ้านอยู่ต่างประเทศ   เจ้าของบ้านดังกล่าวเสียชีวิตและน้อง

ดูแลทรัพย์สินไม่ได้อยู่ในประเทศไทย  ส าหรับกิ่งไม้ที่ ย่ืนรุกล้ าออกไปที่

สาธารณะขอให้เทศบาลด าเนินการให้   และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง

ช่วยกันดูแลบ้าง  ร้ัวบ้านก็ช ารุดตามสภาพเกรงว่าจะมีการเข้าไปลักทรัพย์ได้

เพราะบ้านหลังดังกล่าวมี ต้นไม้ขึ้นปกคลุม  กลัว เ ร่ืองสัตว์มี พิษด้วย   

ผู้ใหญ่บ้านก็ช่วยติดตามให้แล้วแต่เจ้าของอยู่ต่างประเทศกัน   จึงไม่มีทาง

ติดต่อได้   ปัจจุบันกิ่งไม้จากบ้านหลังดังกล่าวได้ย่ืนเข้ามาบ้านอาจารย์เกสร  

ซึ่งไดรั้บความเดอืดร้อนเป็นอย่างมาก  ขอให้เทศบาลได้พิจารณาช่วยเหลือตัด 

ให้ดว้ย   หากเทศบาลจะช่วยเหลือจะต้องเข้ามาในบ้านอาจารย์เกสร แล้วตัด 

กิ่งไมส้ าหรับไมท้ี่ตัดมาจะเก็บเอง 

ว่าที่ร.ต.สบืศักด์ิ ปัญโญ   เน่ืองจาก เป็นที่ดินเอกชนเทศบาลจะไมส่ามารถเข้าไปด าเนินการได้ 

สบิเอกวันชัย  สังข์สุทธิ์   ให้ตัดเฉพาะที่ล้ าเข้ามาในบ้านที่ไดรั้บความเดอืดร้อน 

นายพงศกร  กันทะสี   งานป้องกันได้ตรวจสอบแล้ว  เน่ืองจาก ต้นไม้มีลักษณะพุ่มใหญ่มาก   

และมีกิ่งไมใ้หญ่  

นายสุพล  กันทาสม    กรณีดังกล่าว  เจ้าของบ้านที่ข้างเคียงสามารถด าเนินการตัดไดห้ากล้ า 

เข้ามาในที่ดินตนเองเพ่ือป้องกันการเกิดภัยแตตั่วเองเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมอัน 

พึงกระท าได้  และมีสิทธิ์เรียกร้องสทิธิ์กับเจ้าของบ้านที่ก่อให้เกิดปัญหาได้ ซึ่ง 

หากด าเนินการต้ังแต่ตอนที่กิ่งไม้มีลักษณะเล็กจะสามารถด าเนินการได้ง่าย

กว่าที่จะปลอ่ยให้ไมม้ีลักษณะใหญ่เหมือนดังกรณีดังกล่าว  หากเทศบาลเข้าไป

ด าเนินการจะไม่สามารถด าเนินการได้เพราะเป็นที่ดินของเอกชน  เทศบาล

สามารถแนะน าคนที่มีอาชีพตัดต้นไมใ้ห้กับบ้านที่เกิดปัญหาจะดีกว่าหรือไม่ 
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นายธีรภัทร  หลอดเข็ม    กองช่างก็ได้รับค าร้องให้ด าเนินการตัดต้นไม้ซึ่งต้นไม้ดังกล่าวปลูกใน

ที่ดินเอกชนและกิ่งไม้ล้ ามาในที่สาธารณะซึ่งเกิดผลกระทบกับส่วนรวม  

เทศบาลจึงต้องไปด าเนนิการให้  

ปลัดเทศบาล   ตามกรณีที่ นายธีรภัทร  หลอดเข็ม  จะต้องแจ้งให้เจ้าของบ้าน

ด าเนนิการ  เพราะเกิดความเดอืดร้อนแก่ประชาชน  ควรให้เจ้าของด าเนินการ

กอ่นหากไม่สามารถด าเนินการได้เทศบาลอาจต้องไปด าเนินการเพราะล้ ามาที่

สาธารณะ  และส าหรับกรณีของ นางรพีพรรณ  สริยานรากร รอง

ประธานสภาเทศบาลได้สอบถามน้ัน   เจ้าของบ้านสามารถด าเนินการเองได้

ตามสิทธิ์  แต่ปัญหาคือไม่มีคนและไม่มีเคร่ืองมือในการด าเนินการใช่หรือไม่  

ซึ่งอาจใช้วิธจี้างเอกชนที่มีอาชีพรับจ้างตัดไมม้าด าเนินการ 

นางรพีพรรณ  สริยานรากร ตามที่ได้เขียนค าร้องมายังเทศบาลน้ัน  หากสามารถด าเนินการได้

หรือไม่ได้อย่างไร  ขอให้แจ้งให้ตอบค าร้องมาด้วยจะได้แจ้งให้เจ้าของบ้าน

ทราบต่อไป 

นายสุพล  กันทาสม    หากมีกรณีดังกล่าวซึ่งพิจารณาดูแล้วเทศบาลไม่สามารถด าเนินการได ้  

จึงไม่ควรย่ืนค าร้องเข้ามาต้ังแต่แรก  เพราะหากเทศบาลตอบค าร้องไปซึ่งอาจ  

ถูกต้องตามหลักกฎหมายและอ านาจหน้าที่แต่ในแง่จิตใจของประชาชนที่ได้รับ

ค าตอบไปอาจไมป่ระทับใจนัก  แต่หากเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชน  

สว่นใหญเ่ทศบาลสามารถด าเนินการให้ได้ 

จ.อ.สุวัธชัย กลอบค า   กองช่างได้รับค าร้องมา  2  เร่ือง  ให้ตัดต้นไม้ที่พาดสายไฟฟ้า

สาธารณะ  แต่เมื่อออกไปตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นสายไฟฟ้าที่แยกจากหม้อ 

มิเตอร์ไปแล้วกล่าวคือเป็นสายไฟฟ้าที่ต่อเข้าบ้านของผู้ร้องเอง  ในกรณี

ดังกล่าวส านักงานไฟฟ้าจะไม่ด าเนินการให้เพราะถือเป็นเร่ืองที่เจ้าของจะต้อง 

ดูแลเอง   และเป็นทีข่องเอกชนเทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการ  จึงขอฝากให้

ผู้เขียนค าร้องได้รับทราบด้วยว่าไมส่ามารถด าเนินการได้     

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร กรณีดังกล่าว ได้เคยเขียนค าร้องมายังเทศบาล  และทางหลวง 

ด าเนนิการให้  เช่น  สายสันป่าตอง-ล าพูน    

จ.อ.สุวัธชัย กลอบค า   บริเวณน้ันเป็นสายทางของถนนทางหลวงจึงสามารถด าเนินการได้  

แต่ที ่เขียนค าร้องมายังเทศบาลนั้นเป็นสายไฟฟ้าเข้าบ้าน  ไม่สามารถ

ด าเนินการได้ 
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นายธีรภัทร หลอดเข็ม  กรณีด ังกล่า วน่า เห ็นใจทั ้งสองฝ ่าย  ประชาชนได้ร ับความ

เดือดร้อนจึงมาขอความอนุเคราะห์เทศบาล  เทศบาลไม่สามารถ

ด า เนินการได้เพราะอยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที ่และไม่ได้อ ยู่ในพื้นที่

สาธารณะที่สามารถด าเนินการได้  เ พื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน

เทศบาลควรหาผู้รับจ้างที่ตัดกิ่งไม้หรือเตรียมหมายเลขโทรศัพท์ของคน

รับจ้างไว้      หากออกไปตรวจสอบค าร้องแล้วพบในลักษณะดังกล่าวจะ

ได้แนะน าให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ติดต่อกับผู้รับจ้างเพื่อ

ด าเนินการเป็นการดีหรือไม่ อย่างไร   

ปลัดเทศบาล   หากเทศบาลได้ออกประชุมประชาคมควรมีการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนได้รับทราบถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  เพ่ือประชาชนจะได้

เข้าใจเทศบาล ว่าสามารถจะด าเนนิการช่วยเหลอือย่างไรได้บ้าง  

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

นายธีรภัทร  หลอดเข็ม   ในการประชุมคร้ังที่ผ่านมา  ได้เสนอเร่ืองการแต่งต้ังคณะกรรมการ

เพ่ือด าเนนิการการรับเร่ืองราวร้องทุกข์  เพราะในทางปฏิบัตตัิวเองเพ่ิงทราบว่า

จะต้องมาด าเนินการสรุปและต้องแจ้งให้ผู้ร้องได้รับทราบ  เกิดปัญหาในทาง

ปฏิบัต ิ  เช่น  มีการแจ้งไฟฟ้าดับ  และงานไฟฟ้าได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้า  และ

งานธุรการจะต้องตอบค าร้องว่าได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  จึงขอหาแนวทาง

ปฏิบัตวิ่าตอ่ไปควรจะด าเนินการ  โดยวิธีปฏิบัติของเทศบาล  พอมีค าร้องเข้า 

มาจะเข้าศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์  และจะส่งต่อกอง/งานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ 

ด าเนินการ  หากด าเนินการแล้วกอง/งานจะต้องรายงานให้ศูนย์รับเร่ืองราว 

ร้องทุกข์ทราบตอ่ไป 

ปลัดเทศบาล   ส าหรับการแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะน้ัน ถือเป็นการแก้ไขปัญหาความ 

เดือดร้อนเร่งด่วน  แต่ส าหรับเร่ืองข้อร้องเรียนในเร่ืองที่เป็นปัญหาต้องแก้ไข

ร่วมกันหลาย ๆ งานจะต้องมีการแตง่ต้ังคณะกรรมการเพ่ือออกตรวจสอบและ 

แก้ไขปัญหาร่วมกัน   ให้กองงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของเร่ืองและให้งานนิติการ

เป็นเลขานุการ 
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นายธีรภัทร  หลอดเข็ม   ปัจจุบันในการปฏิบัติหากเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับกอง/งานใด  จะมอบให้

กอง/งานน้ันเป็นผู้ด าเนินการ  จึงขอหารือที่ประชุมว่าต่อไปควรมีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนจะเป็นการดีหรือไม่ 

อย่างไร  และให้งานนิติการรวบรวมสรุปผลการด าเนินการเป็นคราว ๆ ไป  

และขอหารือเร่ืองค าร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะซึ่งหากรวบรวมออกไป

ด าเนนิการอาทิตย์ละหน่ึงคร้ังได้หรอืไม ่อย่างไร 

ปลัดเทศบาล   เห็นด้วยกับที่  นายธีรภัทร  หลอดเข็ม เสนอต่อที่ประชุม เพราะหาก

ออกไปซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทุกวันก็จะไม่ได้ท างานด้านอื่น  จะก าหนดวัน

ซ่อมอาทิตย์ละคร้ัง ต้องมีการวางแผนการท างานก าหนดวันให้ชัดเจน 

นายธีรภัทร  หลอดเข็ม   เทศบาลควรต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนและหากมี

ประชาชนแจ้งเข้ามาก็นัดวัน เวลาเพ่ือออกตรวจสอบร่วมกัน  และให้งานนิติการ

รายงานผลการตรวจสอบให้นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตองทราบต่อไป 

ปลัดเทศบาล   ฝากงานนิติการได้แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบข้อร้องเรียน

และรายงานผลให้นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตองทราบต่อไป 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร เร่ืองบางเร่ืองเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนเช่นหินคลุก รถผ่านไปมามาก

ท าให้ถนนเป็นหลุมบ่อ  และข้างทางขอหินคลุกไปถม ซึ่งหากให้ด าเนินการ

แก้ไขปัญหาอาทิตย์ละ  1  วัน  เกรงว่าจะไม่ทันการณ์  เช่น  หากท่อประปา

แตกก็ต้องออกไปด าเนินการโดยเร่งด่วนจะรอเป็นอาทิตย์คงไม่ได้  ควร

พิจารณาเป็นราย ๆ ไปส าหรับกรณีเรง่ด่วน 

ว่าที่ ร.ต.สบืศักด์ิ ปัญโญ ขออนุญาตน าเรียนเร่ืองการศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชน  

การด าเนนิการของศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกขไ์ด้ประกาศไว้ในคู่มือประชาชนของ

เทศบาลต าบลสันป่าตองแล้ว  และศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ได้แยกการ

ด าเนนิการไว้  2 ประเด็น  ดังนี้ 

1. ประเด็นเร่งด่วนส าหรับเร่ืองที่จัดส่งให้กองงานน้ันจะเป็นเร่ืองที่

พิจารณาแล้ว  เช่น  เ ร่ือง  กลิ่น สี เสียง  จะเกี่ยวกับเร่ือง

พระราชบัญญัติสาธารณสุขฯ  จะไม่เกี่ยวกับกองงานอื่น  จึงต้อง

ส่งเร่ืองให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด าเนินการ    เมื่อไป

ตรวจสอบแล้วกองจะต้องแจ้งให้ผู้ร้องทราบภายในกี่วันท าการ

ตามที่ไดก้ าหนดไว้    
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2. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วยงาน เช่น เร่ืองถนนที่

จะออกไปตรวจสอบบ่ายนี้ น้ัน  เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับหลาย

หน่วยงาน   กองคลังงานแผนที่ภาษี  กองช่างการก่อสร้างถนน   

เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับหลายกองจะแต่งต้ังคณะกรรมการ  ซึ่ง

การแก้ไขปัญหาอาจช้าไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้ทันทีน้ัน   

ส าหรับการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชนน้ัน 

ขอสอบถามที่ประชุมว่า จะแต่งต้ังคณะกรรมการชุดเดียวเพ่ือแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนทุกปัญหาใช่หรือไม่  ส าหรับปัญหาที่พบคือไม่สามารถนัดให้

พร้อมกันในเวลาอันรวดเร็วได้เพราะแต่ละท่านก็มีงานประจ าอยู่  ท าให้การนัด

ตรวจอาจล่าช้าไปบ้าง  จึงขอหารือว่าจะแต่งต้ังคณะกรรมการชุดใดชุดน้ัน

ดกีว่าหรือไม ่อย่างไร 

นายธีรภัทร  หลอดเข็ม   การร้องเรียนของประชาชน  เช่น  การกระท าผิดพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร  ซึ่งอาจจะมีเกี่ยวข้องอยู่หลายพระราชบัญญัติ  และมีความ

เกี่ยวเน่ืองหลายกองงาน  และงานนิติการจะต้องรูก้ฎหมายทุกอยา่งที่เกี่ยวข้อง

กับเทศบาล  ซึ่งกองช่างจะทราบเพียงกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

กับกองช่างเท่าน้ัน  ดังน้ัน หากออกไปตรวจสอบจะเห็นเพียงแต่กฎหมายและ

พระราชบัญญัติที่ เกี่ยวเน่ืองกับกองช่างเท่าน้ัน  จะไม่ทราบกฎหมายอื่น      

อาจท าให้เสียเวลา  แต่หากแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการไว้  และงานนิติการ

เป็นผู้ท าบันทึกเสนอนายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง  การด าเนินการทาง

กฎหมายจะครอบคลุมกว่า 

นายสน่ัน หลวงมณีวรรณ์ ขอน าเรียนที่ประชุมเร่ืองการก่อสร้างโครงการตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2561  ที่ล่าช้าน้ัน  ตามพระราชบัญญัติ

จัดซือ้จัดจ้าง พ.ศ.2561  ที่ต้องให้วิศวกรระดับสามัญรับรองการออกแบบน้ัน 

กองช่างท าหนังสือท าหนังสือ ไปยังส านักงานโยธาธิการและผัง เมือง           

และโครงการของเทศบาลทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และพ.ศ.2561  รวม  

11  โครงการ  ซึ่งวิศวกรของเทศบาลไม่สามารถรับรองการออกแบบได้น้ัน  

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองได้ตอบกลับมาแล้วไม่สามารถด าเนินการได ้ 

ส าหรับขั้นตอนการด าเนินการจะท าอย่างไรต่อไป  หากมีการประชุมหารือ     

ทั้งงานพัสดุ  กองคลัง  กองช่าง  งานนิติการจะเป็นการดหีรือไม ่อย่างไร  
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ปลัดเทศบาล   นัดประชุมผู้ เกี่ยวข้องประชุมหารือในวันนี้   เวลา  15.00 น.          

ไม่ทราบว่าแต่ละกองงานที่เกี่ยวข้องจะสะดวกหรือไม่ อย่างไร  และขอ

สอบถามว่าการลงนามของวิศวกรน้ัน  ลงนามรับรองแบบ  หรือต้องออกแบบ

ใหม่ 

นายสน่ัน หลวงมณีวรรณ์ มีแบบของเทศบาลได้ด าเนินการแล้ว  แต่โครงสร้างในเชิงวิศวกรรม  

เช่น  สามารถรับน้ าหนักไดเ้ท่าไร   ซึ่งกรณีดังกล่าวต้องให้วิศวกรระดับสามัญ

ตรวจแบบและรับรองว่าสามารถด าเนินการได้หรอืไม ่  

ปลัดเทศบาล   หากแบบแปลนที่เสนอไปไม่สามารถก่อสร้างได้  จะต้องมีการแก้ไข 

และออกแบบใหม่ ซึ่งโครงการก็จะลา่ช้าไปอีก และขอความอนุเคราะห์สมาชิก

สภาเทศบาลให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพืน้ที่ไดรั้บทราบด้วย ว่าเหตุล่าช้า 

ที่ไม่สมารถด าเนินการก่อสร้างได้เพราะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ

จัดซือ้จัดจ้าง พ.ศ.2561  

   ส าหรับค่าใช้จ่ายให้ต้ังไว้พร้อมกับโครงการก่อสร้างได้เลย  ในหมวด 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าจ้างลงนามรับรอง  ปัจจุบันไม่ได้ต้ัง

งบประมาณไว้  จ าเป็นต้องมีการโอนเงินงบประมาณมาด าเนินการ  ค่ารับรอง 

แบบประมาณเท่าไร 

นายธีรภัทร  หลอดเข็ม   ตามระเบียบไม่ได้ไว้  จะต้องหารือกันว่าจะต้องต้ังไว้ ในหมวดใด      

แตห่ากจะตัง้เพ่ิมเตมิก็ควรเพ่ิม ควรต้ังค่าชดเชยค่าเคเข้าไปดว้ย   

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 5.1  รายงานการระบาดของโรคติดต่อในพ้ืนที่ 

นายสุพล  กันทาสม   สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ จ านวน  1  ราย  เมื่อ

วันที่  20  กรกฎาคม  2561   ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลสบหาร ได้รายงานว่ามี   หญงิอายุ  54  ปี  อาศัยอยู่บ้านเลขที่  141/4  

หมู่ที่  1  ต าบลทุ่งต้อม   ท างานที่เก๊าไม้ล้านนา    รีสอร์ท   โดยกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอ้ม  ไดอ้อกพ่นสารเคมีเพ่ือป้องกันการระบาดของโรค  ในวันที่  21 ,  

22  และ 28 กรกฎาคม  2561  และไมพ่บผู้ป่วยในระยะพืน้ที่  100  เมตร   

หมายความว่าการควบคุมโรคในบรเิวณที่ระบาดได้ผล    

ที่ประชุม   รับทราบ 
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  5.2  รายงานการด าเนนิกิจกรรม  ด้านผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยวิถีไทย 

นายสุพล  กันทาสม   กิจกรรมดา้นผู้สูงอายุสุขภาพดดีว้ยวิถีไทย  ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 4 – 5  

สงิหาคม  2561  ณ  สถาบันพัฒนาปัญญาไทย กลุ่มเป้าหมายจ านวน  45  คน  

ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าค่าย   หากสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลสันป่าตองท่านใดสนใจจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่อย่างไร  และ

ศึกษาดูงานสวนสมุนไพร  ณ   พืชสวนโลก 

ที่ประชุม   รับทราบ   

  กองการศึกษา  

  5.3 สรุปผลโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนวันเข้าพรรษา     

ประจ าปี 2561 

นายภาคภูมิ โตวัชรกุล   ขอสรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา    

กิจกรรมหลอ่เทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา  ประจ าปี  2561  ดังนี้   

   รายการจัดซือ้จัดจ้าง   

1. จัดท าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  เตรียมประชุมจัดโครงการ 400.-บาท   

2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการหล่อเทียน ชุดสังฆทานและผ้าริ้วเวที   

16,300.-บาท 

- ขีผ้ึ้งแผ่น 6 กล่อง ๆ ละ 1,400.-บาท  เป็นเงิน  8,400.-บาท  

- พาราฟิน  20 กิโลกรัม ๆ ละ 125.-บาท เป็นเงิน  2,500.-บาท  

- สังฆทาน 7 ชุด ๆ ละ 250.-บาท เป็นเงิน  1,750.-บาท  

- น้ ามันปาล์ม 4 ขวด ๆ ละ 45.-บาท เป็นเงิน  180.-บาท  

- ดา้ย 1 กลุ่ม ๆ ละ 50.-บาท  เป็นเงิน  50.-บาท 

- ไส้เทียน  ยาว 30 เมตร ๆ ละ 15.-บาท เป็นเงิน  450.-บาท 

- ผ้าร้ิวเวที 2 ไม ้ๆ ละ 900.-บาท เป็นเงิน 1,800.-บาท 

- ฐานใส่เทียน  จ านวน  15 อัน ๆ ละ 80.-บาท เป็นเงิน  1,200.-บาท 

3. จัดจ้างท าป้ายไวนิล  ขนาด 1 × 4 เมตร 2 ผืน ๆ ละ 520.-บาท  เป็น

เงิน  1,040.-บาท    

4. จัดจ้างท าชุดอาหารปิ่นโตถวายพระสงฆ์  จ านวน  5 เถา ๆ ละ  250.-บาท  

เป็นเงิน  1,250.-บาท  

5. จัดจ้างตกแต่งดอกไม้สด – ดอกไม้แห้งและสถานที่หล่อเทียน  จ านวน  

3,000.-บาท 

รวมรายการจัดจ้าง  22,020.-บาท 
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รายการเงินยืมงบประมาณ 

1. ค่าปัจจัยถวายพระเพ่ือประกอบพิธเีจริญพุทธมนต์  จ านวน 3,500.-บาท  

ต้ังงบประมาณไว้    30,000.-บาท  

ใช้ไปทั้งส้ิน  25,520.-บาท  

คงเหลอื   4,480.-บาท   

  เงินบรจิาคท าบุญ  4,160.-บาท   

นางชินากานต์  เจริญสุข  ส าหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ การหล่อเทียนเองน้ันพอท า

ออกมาจะไมค่่อยสวยงาม  และใช้เวลา  6  วัน  ในการหลอ่เทียน  ปีต่อไปคาด

ว่าจะสั่งท า  และจะหลอ่เองเป็นบางสว่น 

   กองการศึกษาจะน าสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลต าบลสันป่าตอง  

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เทศบาลต าบล

สันป่าตอง    ระหว่างวันที่  25  สงิหาคม  2561  และสามารถแจ้งรายช่ือได้

ที่กองการศึกษาเพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งต้ังต่อไป 

นายภาคภูมิ  โตวัชรกุล   ต่อไปจะขอน าเสนอภาพถ่ายการถวายเทียนพรรษา ซึ่งเทศบาลได้น า

เทียนพรรษาไปถวาย  ณ  วัดน้ าบ่อหลวง  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่   

ที่ประชุม   รับทราบ     

กองคลัง  

5.5 สรุปรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2561    

เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  2561  (งานการเงินและบัญชี)   

นางพวงทอง  เครอืยศ  รายรับตามงบประมาณ  51,414,900.30  บาท   

    รายจ่ายตามงบประมาณ 36,620,444.82  บาท   

    รายรับสูงกว่ารายจ่าย  14,794,455.48 บาท   

   รายรับจริงต่ ากว่าประมาณการที่ต้ังไว้     5,489,099.70  บาท    

  รายละเอียดข้อ  5  รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย  ปีงบประมาณ    

2560  (ยังไมไ่ด้เบิกจา่ย)  

1. จัดหาจุดรวบรวมขยะอันตราย  จ านวน  15  ชุด (กองสาธารณสุข)            

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจา้ง  จ านวน   69,000.-บาท   

2. จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน  จ านวน 1 คัน (กองสาธารณสุข)  จ านวน   

1,000,000.-บาท  
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3. จัดซือ้รถน่ังส่วนกลาง  จ านวน  1  คัน (กองช่าง)  จ านวน  784,000.- บาท 

4. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยเยื้องไปรษณีย์  หมู่ที่ 14  ต าบลยุหว่า  

(กองช่าง)  จ านวน  344,000.-บาท   

ขณะนี้ใกล้ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แล้ว  ขอความรว่มมือจากแต่

ละกองงานได้ ย่ืนฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ            

พ.ศ.2561 ภายในวันที่  20 กันยายน  2561 

งานพัสดุ กองคลัง  ฝากประชาสัมพันธ์แต่ละกองงานที่มีงานจ้างเหมา

ที่ต้องด าเนินการจ้างต่อเน่ืองไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ให้แต่ละกอง

งานจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้งานพัสดุก่อนจะท าสัญญาจา้ง 

งานการเงินและบัญชี   ฝากประชาสัมพันธ์เร่ืองการเบิกจ่ายเงินเดือน  

ค่าตอบแทน ซึ่งตามระเบียบฯ ข้าราชการเบิกจ่ายเงินเดือนก่อนสิ้นเดือน  3   

วันท าการ และข้าราชการบ านาญเบิกจา่ยเงินเดอืนก่อนส้ินเดอืน  5 วันท าการ   

ส าหรับกรณีจ้างเหมาขอให้แต่ละกองงานเร่งด าเนินการจัดส่งเอกสารให้งาน 

การเงินและบัญชีให้แลว้เสร็จภายในวันแรกของแต่ละเดอืน  

ที่ประชุม   รับทราบ      

   ส านักปลัดเทศบาล 

5.6 สรุปค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (งานธุรการ) 

- ค่าไฟฟ้า ประจ าเดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2561 

  ค่าไฟฟ้าเดอืนเมษายน 2561   ใช้ไป  13,406.89  หน่วย  เป็นเงิน  

64,987.47  บาท ค่าไฟฟ้าเดือนพฤษภาคม 2561 ใช้ไป  15,404.53  หน่วย  

เป็นเงิน  72,715.04  บาท  ใช้สูงกว่าเดือนที่ผ่านมา  1,997.64  หน่วย  

เป็นเงิน   7,727.57  บาท ต้ังงบประมาณไว้   550,000.-บาท  ใช้ไป  

426,774.85  บาท คงเหลอื   123,225.15  บาท 

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น  ประจ าเดอืนมิถุนายน พ.ศ.2561 

  ค่าน้ ามันเดือนมีนาคม  2561  ใช้ไป  1,375.10  หน่วย  เป็นเงิน  

38,032.50 บาท  ค่าน้ ามันเดอืนเมษายน 2561  ใช้ไป  1,092.63 หน่วย  

เป็นเงิน  1,032.10  บาท  ใช้น้ ามันต่ ากว่าเดือนที่ผ่านมา  282.47 หน่วย  

เป็นเงิน  7,000.40 บาท  ต้ังงบประมาณไว้   400,000.-บาท   โอนลด   

47,000.-บาท ใช้ไป  245,445.50  บาท คงเหลอื  107,554.50  บาท    

ที่ประชุม   รับทราบ      
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5.7 เร่งรัดรายงานผลการด าเนนิการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

ประจ าปี  2561 

ว่าที่ ร.ต.สบืศักด์ิ ปัญโญ การรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

ประจ าปี  2561  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

ปีงบประมาณละ  2  ครัง้  ดังนี้ 

   ครัง้ที่  1  รอบ  6  เดือน  ผลการด าเนินงานต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560  

ถึงเดอืนมีนาคม  2561  รายงานภายในเดอืนเมษายน 2561 

   ครัง้ที่  2 รอบ  12 เดอืน  ผลการด าเนินงานต้ังแต่เดอืนเมษายน 2561  

ถึงเดอืนกันยายน  2561  รายงานภายในเดอืนตุลาคม  2561 

   งานนิติการ  ส านักปลัดเทศบาล  ยังไม่ได้ รับรายงานผลการ

ด าเนนิการ  จึงขอแจ้งให้แตล่ะกองงานได้ด าเนินการจัดส่งผลการด าเนินการให้ 

งานนิติการตามก าหนดต่อไป  

ที่ประชุม   รับทราบ        

   5.8 สรุปเรื่องร้องเรียนประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 (งานนิติการ)    

ว่าที่ ร.ต.สบืศักด์ิ ปัญโญ ส าหรับศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.

2561  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล  ได้รับค าร้องจากประชาชน จ านวน    

3 เร่ือง  ดังน้ี  

1. นายศิริพงษ์  อินทวงค์   ย่ืนค าร้องร้านข้าวต้มโต้รุ่งบริเวณถนน

สายสันป่าตอง – แม่วาง ร้านอยู่ติดกับร้านอาหารสุนีย์  ส่งเสียง

ดังรบกวนประชาชน    ได้ท าการจัดส่งส านักงานสรรพสามิต

สันป่าตองให้ตรวจสอบในเร่ืองใบอนุญาต การใช้เสียง  การขาย

สุราเกินเวลา  โดยสรรพสามิตได้ตอบหนังสือกลับมาแล้วว่าได้

ด าเนินการตรวจสอบและแจ้งให้เจ้าของร้านด าเนินการ   และ

จัดส่งเรื่องร้องเรียนให้กองสาธารณสุขฯ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยว

ขอ้ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535  และงานนิติการ

ได้ตอบค าร้องให้ผู้ ร้องทราบเรียบร้อยแล้ว   และขอให้กอง

สาธารณสุขฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบตอ่ไป 

 

   



14 
 

2. นายพุฒิพงค์  ธรรมเดช   ย่ืนค าร้องขอให้ตัดกิ่งไม้และต้นหญ้าใน

บริเวณที่รกร้างว่างเปล่าซึ่งมี ต้นไม้และต้นหญ้าขึ้นรกรุงรัง       

งานนิติการได้ด าเนินการติดต่อผู้ร้องทราบ  และแจ้งให้เจ้าของ

พ้ืนที่ได้ด าเนินการแผ้วถางเรียบรอ้ยแล้ว 

3. นางรพีพรรณ  สุริยานรากร   ย่ืนค าร้องขอให้เทศบาลด าเนินการ 

ตัดกิ่งไม้ ใบไม้บริเวณบ้านอาจารย์สุจินต์  ซึ่งมีลักษณะพาดมา 

บรเิวณบ้านใกล้เคียง ได้รับความเดือดร้อน  ได้จัดส่งเร่ืองให้กอง

ช่างโดยกองช่างไดจ้ัดส่งมายังศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์  โดยศูนย์

รับเ ร่ืองราวร้องทุกข์ ได้ด า เ นินการแต่ง ต้ังคณะกรรมการ  

ประกอบดว้ย ปลัดเทศบาล  ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้อ านวยการ

กองช่าง  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  งานนิติการ งานป้องกัน  

วิศวกรโยธา เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง  ร่วมตรวจสอบในเวลา  

13.30 น.  ของวันนี้  ขอแจ้งให้ทุกท่านที่ได้รับการแต่งต้ังร่วม

ตรวจสอบตอ่ไป 

นางสาวพัชรียา เจ้ากลดี  ตามที่ได้จัดส่งเร่ืองร้องเรียนมายังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

โดยด าเนินการตรวจสอบเร่ืองเสียงดัง  ได้สอบถามประชาชนที่อยู่บริเวณ

ใกล้เคียงแล้วจะเสียงดังในช่วงที่มีการเชียร์บอลโลก  และร้านข้าวต้มจะเปิด

ต้ังแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป  และได้ให้ค าแนะน าแก่เจ้าของ ร้านแล้ว  โดย

เจ้าของร้านก็ ยินดีให้ความร่วมมือ  และให้งดใช้เสียงหลังเที่ยงคืน  ได้

ตรวจสอบสถานที่ประกอบอาหารแล้วปรากฏว่าไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

สุขาภิบาลอาหาร  ได้ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นไปแลว้ 

ที่ประชุม   รับทราบ        

5.9 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ประจ าป ี พ.ศ.2561          

(งานการเจ้าหน้าที่) 

นายวุฒิกร  วิกรมโยธิน ตามที่  เทศบาลต าบลสันป่าตอง  จะจัดโครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรเทศบาลต าบลสันป่าตอง  ประจ าปี  2561  “ท้องถิ่น

ไทยจุดเร่ิม การขับเคลื่อนประเทศไทย  4.0”  ก าหนดจัดอบรมในวันที่  7 – 8   

กันยายน  2561   ณ   บ้านกลางดอยรีสอร์ท  อ าเภอหางดง  จังหวัด

เชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน   และเจ้าหน้าที่  
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 เทศบาลต าบลสันป่าตอง   รวม  50  คน   เบิกจ่ายงบประมาณในแผนงาน 

บริหารงานทั่วไป   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ  

ราชการที ่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื ่น  โครงการฝึกอบรมพัฒนา

ศักยภาพของ บุคลากร  จ านวน   50,000.-บาท   (ห้าหมื่นบาทถ้วน)   

   ก าหนดการโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ประจ าปี พ.ศ.2561    

   วันที่ 7 กันยายน 2561 จะเป็นการเปิดพิธีการฝึกอบรม  และ 

หลังจากนั้นบรรยาย  เ รื่อง  “ท้องถิ่นไทยกับการขับเคลื ่อนไทยแลนด์  

4.0” โดย  นายชวินทร์ณวัฒน์   สิทธิพุทธิวงค์ ผู ้อ านวยการโรงเรียน

เทพศิร ินทร์เช ียงใหม่   และบรรยายเ รื ่อง “เทคโนโลยีใกล้ตัวที ่เ รา

มองข ้าม”   ภาคบ่ายเป ็นการฝึกปฏิบ ัต ิการ การประยุกต ์ใช้ Google 

Application  โดยนายสุทธิพร  ต้นเถา  หัวหน้างาน ICT และเทคโนโลยี  

   วันที่ 8 กันยายน 2561  รับฟังการบรรยาย  “ ธรรมมะ สติกับ

การท างานยุค 4.0” โดยเจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาส อ าเภอหางดง จังหวัด

เชียงใหม่  และภาคบ่ายน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติการเพื่อน าไปสู ่การ

ประยุกต์ใช้จริง 

ที่ประชุม   รับทราบ               

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ  

นายวิรัตน์  วิริยาสกุล   ขอแจ้งให้ที่ประชุมเร่ืองการประชุมผู้อ านวยการกองทุกกองงาน  

หัวหน้าฝ่าย  หัวหน้างาน  ขอเชิญประชุมในวันนี้เวลา  13.00 น.   จะได้

ประชาหารือเร่ืองร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2562  

และขอแจ้งให้ทุกกองงานได้จัดโครงการตามที่ได้เสนอไว้ในเทศบัญญัติฯ การ

จัดซื้อครุภัณฑ์จะต้องแนบคุณลักษณะครุภัณฑ์ด้วย  ส าหรับในส่วนเงิน

อุดหนุนจะต้องมีโครงการด าเนนิการแนบประกอบดว้ยให้กองงานที่เกี่ยวข้องให้

จัดเตรียมเอกสารตามที่ไดแ้จ้งข้างต้นดว้ย 
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นายสักการ  ณิยกูล   ท่านใดจะเสนอเร่ืองต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไมม่ ี

นายสักการ  ณิยกูล  ขอปิดการประชุม 

เลกิประชุมเวลา    12.00  น. 

 

 (ลงช่ือ).......... ..................................ผู้บันทึกประชุม 

                  (   นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  ) 

                นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   

 

 

 (ลงช่ือ).............. ..............................ผู้ตรวจบันทึกประชุม 

                  (   นายสักการ      ณิยกูล    )  

                    ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที ่

        นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง 
 

 

 


